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1. fundur  Framkvæmdanefndar um uppbyggingu knatthúss á Ásvöllum, fundurinn fór 
fram á Ásvöllum, þann 30. ágúst  2022, kl. 16:00. 
 

Starfshópur: 
Kristinn Andersen, formaður 
Jóhanna Erla Guðjónsdóttir 
Magnús Gylfason forföll        
Magnús Gunnarsson         
Halldór Garðarsson           
  
Með starfshópnum starfa: 
Geir Bjarnason Íþrótta- og tómstundarfulltrúi    
Rósa Steingrímsdóttir Sviðstjóri fjármálasviðs   forföll   
Sigurður Haraldsson Sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs   
 
Gestir fundarins: 
Pétur Vilberg Guðnason Byggingarverkfræðingur Strendingi   
Samúel Guðmundsson             Fyrrum formaður Hauka  
 

 
Eftirfarandi var tekið fyrir. 
 

1. Skipan nefndarinnar. 
Kristinn Andersen fór yfir hvernig nefndin er skipuð, nýir fulltrúar boðnir velkomnir 
og þeim sem hafa verið í starfshópum vegna uppbyggingar á Ásvöllum þökkuð 
þeirra vinna. 
 

2. Erindisbréf og hlutverk nefndarinnar. 
Farið yfir hlutverk nefndarinnar, stuttlega farið yfir fyrri störf og stöðu verkefnis.  
Farið yfir erindisbréf frá 30. janúar 2020 og það uppfært miðað við stöðu á 
verkefninu. Drög að nýju erindisbréfi vísað til bæjarráðs. 

3. Tilboð í byggingu knatthúss. 
Farið yfir niðurstöður útboðs vegna byggingar knatthúss, sbr. fundargerð 
opnunarfundar verksins, Pétur Vilberg Guðnason fór yfir niðurstöðu útboðsins. 
Búið er að fara yfir tilboðin, lægstbjóðandi í verkið Íslenskir aðalverktakar hf 
uppfylla allar kröfur sem gerðar voru til bjóðenda verksins.  Framkvæmdanefndin 
vísar tilboði Íslenskra aðalverktaka hf til bæjarráðs. 

 
Fleira ekki gert og fundi slitið kl.16:50. 
 
Næsti fundur verður boðaður sérstaklega. 


